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กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๗  คน  (ลาการประชุม) 
 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ  

คนที่สอง ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องท่ีพิจารณา 
มาตรา ๓๗  พิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการ  
   1. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
   2. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
   3. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
       และขนาดย่อมสู่สากล 
   4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
         6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
    
 
ผลการพิจารณา 
 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย     ๙๔๔,๓๑๔,๗๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                              -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ได้เตรียมความพร้อมมากี่ปี และจะพร้อมเมื่อใด 
เนื่องจากประเทศไทยที่เป็นประเทศก าลังพัฒนาและเป็นประเทศแรกของโลกที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด 
(Hyper-Aged Society) ในปี ค.ศ. ๒๐๓๕ 
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 - กรณีโครงการในการให้ความรู้หรือเรื่องการออมตั้งแต่อายุ ๒๕ – ๕๙ ปี เพ่ือให้ไปสู่ผู้สูงอายุอย่าง 
มีคุณภาพ ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จากที่กล่าวมาไม่ใช่เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ 
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย สังคมสูงวัยคือสังคมที่คนท างานต้องดูแลคน ๒ Generation คือคนสูงอายุกับเด็กที่ 
ไม่สามารถพ่ึงพิงตนเองได้ ซึ่งไม่มีแผนงานบูรณาการนี้ไม่มีแผนงานการลดภาระในการดูแลเด็ก เห็นควรให้ต้องมี
การทบทวนใหม่ ตลอดจนเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยควรเป็น
กระทรวงแรงงาน ส านักงานประกันสังคม 
 - กรณีงบประมาณโครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรมของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพราะเหตุใดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องมีค่าใช่จ่าย และเพราะเหตุใดจึงไม่ไปอยู่ในสิทธิประโยชน์ใน
บัตรทองหรือสิทธิข้าราชการ และกรณีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการสร้างเครือข่าย ซึ่งส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีงบประมาณในการด าเนินอยู่แล้วสามารถให้มาช่วยด าเนินการใน
โครงการดังกล่าวได ้
 - กรณีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมและการจัดการเงินเพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในยามสูง
วัย เห็นว่าควรให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด าเนินการ เช่น ธนาคารออมสิน 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ชี้แจงว่ากรณีให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือใน  Generation ที่มีความ
แตกต่างกันออกไป รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและการส่งเสริมในการออมที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานบูรณาการอยู่แล้ว ในส่วนแผนบูรณาการเตรียมความพร้อม
และสังคมสูงวัยได้ เริ่มตั้ งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ .ศ. ๒๕๖๕ ซึ่ งได้มีการขับเคลื่อนในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เช่น สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ซึ่งจะดูในหลายมิติ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม จะดูว่าด้านใดที่มีการหยิกยกขึ้นมาด าเนินการเพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ความเข้าใจในการเอ้ือต่อสังคมสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ดังกล่าวไปด าเนินการต่อไป 
 - ชี้แจงว่ากรณีโครงการในช่วงโรคโควิด-19 ได้ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ตามสถานการณ์ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยที่เปลี่ยนไปได้มีการปรับรูปแบบการอบรมและการให้ความรู้ในการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 - ชี้แจงว่ากรณีโครงการโค้ดดิ้ง (Coding) เพ่ือผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลที่เป็นทักษะพื้นฐาน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และต้องการให้ผู้สูงอายุกลับเข้าไปส่วนหนึ่งของแรงงานในสังคมโดยเฉพาะงานทางด้านเทคโนโลยี
ที่ไม่ใช่เป็นงานที่ต้องใช้แรงงาน ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลระหว่างผู้จ้างงานและผู้ต้องการหางาน 
 - ชี้แจงว่าเพราะเหตุใดงบประมาณโครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบและนวัตกรรม ของกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพราะเหตุใดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องมีค่าใช่จ่าย และเพราะเหตุใดจึงไม่ไปอยู่ในสิทธิ
ประโยชน์ในบัตรทองหรือสิทธิข้าราชการ เนื่องจากโครงการทั้งหมดของกรมการแพทย์โดยสถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบ  (model development) เป็นการศึกษารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมในการให้บริการผู้สูงอายุไม่ใช่เป็นโครงการในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด และเมื่อสามารถได้ข้อสรุป
จากการพัฒนาระบบได้แล้วนั้นจะด าเนินการน าไปเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั่ว
ประเทศ และกรณีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือการสร้างเครือข่าย ซึ่งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนในบางโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาระบบบริการโรค
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สมองเสื่อม นอกจากนี้ได้ร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการการใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์หรือทางออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - การบูรณาการกับหน่วยงานยังไม่ครอบคลุม ซึ่งสามารถบูรณาการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ เช่น 
โรงพยาบาลต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข  
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๑. ขอรายละเอียดบันทึกการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย 
 ๒. ขอรายละเอียดโครงการโค้ดดิ้ง (Coding) เพ่ือผู้สูงอายุ 
 ๓. โมเดล (model Development) ที่ด าเนินการอยู่มีอะไรบ้าง (กรมการแพทย์) 
  
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก        ๒,๖๘๘,๙๐๕,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                                 -             บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - กรณีปัญหาเกี่ยวกับการน าการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ที่พ้ืนที่ ควรยกระดับสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ที่ยังไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว 

 - กรณีมีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมกับแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพราะ
เหตุใด ซึ่งต้องมีการบูรณาการกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 

 - กรณีสัดส่วนงบประมาณของหน่วยงานบางหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยเป็นเพราะเหตุใด 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 

 - ชี้แจงว่าการน าการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ที่พ้ืนที่ที่จะรับไปด าเนินการและปรับเพ่ิมเติมให้มากยิ่งขึ้น 
และจากการที่ตรวจสอบแล้วนั้นแผนงานวิจัยและนวัตกรรมรัฐบาลให้ไปของงบประมาณรวมอยู่กับกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งหากต้องการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมต้อง
เสนอผ่านกระทรวงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ฐานรากหากไม่น านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้จะพัฒนาหรือน าไปต่อยอดได้ยาก ซึ่งจะน าข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขในการบูรณาการให้มากยิ่งขึ้นและเพ่ิมการขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่
ภาคใต้และภาคอ่ืนๆ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างแผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาต่อไป 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

 - การบูรณาการข้ามแผนงานสามารถท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เช่น แผนงานบูรณาการพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามารถบูรณาการร่วมกับแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
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แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล         ๑,๒๖๐,๘๒๖,๓๐๐       บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                              -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอให้ประเมิน SME ในปัจจุบันซึ่งอยู่ประมาณ 3 ล้านราย ว่าหากในอนาคต SME ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อ
ได้ ผู้ใช้แรงงานจะตกงานหรือได้รับผลกระทบอย่างไร 
 - การให้ความช่วยเหลือ SME จ านวน 3 ล้านราย  ให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้  ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว มีแนวทางการด าเนินการ หรือแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ตลอดจนธุรกิจ SEM ในแต่ละภาค 
จะได้รับผลกระทบอย่างไร 
 - แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ได้แบ่ง 
แนวทางการด าเนินการออกเป็น 5 แนวทาง โดยแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศ (Eco System) ให้กับ SME  
เป็นแนวทางที่ส าคัญที่สุด แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพียง 24 ล้านบาท ดังนั้น ภาครัฐความให้
ความส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตและการแข่งขันในตลาดอย่างแท้จริง  ใน
การสนับสนุน SME ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การผลิต ตลาด และเงินทุน ในเรื่องการผลิต
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว กระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องตลาด ซึ่งต้ องให้ความส าคัญกับ
ผู้ประกอบการ SME ส่วนเงินทุนภาครัฐได้ออกพระราชก าหนดเงินกู้ในการแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินงบประมาณ 5 แสนล้าน
บาท แต่ใช้ไปเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เนื่องจากธนาคารจ าเป็นต้องลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้ ซึ่งไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับ SME ได ้
 - การปล่อยกู้ให้ SME ส่วนใหญ่ SME รายเดิมจะได้รับประโยชน์ ควรให้ SME ทุกรายสามารถเข้าถึงการ
กู้ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ SME ให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้  
 - หน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล  แต่ ไม่ ได้รับงบประมาณในปี  พ .ศ. ๒๕๖๔ เช่น กรมประมง ในปี งบประมาณถัดไปหน่วยงาน 
จะยังคงอยู่ภายใต้แผนบูรณาการหรือไม่  
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - SME ที่ได้รับผลกระทบด้านแรงงานในระบบ มีจ านวน 3.1 ล้านราย ซึ่งจากผลกระทบช่วงแรกจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจ้างงานลดลงประมาณ ร้อยละ 25 โดยจะอยู่ใน SME ขนาดเล็ก
เป็นส่วนใหญ่  
 - การสร้างระบบนิเวศให้กับผู้ประกอบการ SME จะมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตั้งงบประมาณไว้ 161 ล้านบาท  
 - การด าเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สู่สากล ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนปกติของ
หน่วยงานที่จะด าเนินการเรื่องการตลาดให้กับ SME ส่วน พรก. เงินกู้ ขอชี้แจงว่า ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ 
 - การจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล เป็น
การท างานร่วมกับส านักงบประมาณ  โดยส านักงบประมาณจะเป็นฝ่ ายเลขานุการร่วม ซึ่ งทุกส่ วน  
ที่เก่ียวข้องจะได้เข้ามาเสนอโครงการ แต่อาจถูกตัดลดโดยส านักงบประมาณ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสม 
 



๕ 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต               ๙๓๑,๐๐๗,๒๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                             -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบข้อมูลอุตสาหกรรม ว่าเป็นประเภทใด และในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตโควิท อุตสาหกรรมหรือ
บริการ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร 
 - ตัวชี้วัดหลักของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต คือ การเติบโตของ GDP 
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่ได้ตั้งไว้  
 - การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต (รถไฟฟ้า) เป็นเป้าหมายของแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ซึ่งมีงบประมาณ 600 ล้านบาท อยากทราบถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้ไดอ้ย่างไร  
 หน่วยงานตอบชี้แจง  
 - อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้น าเสนอในแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มี 
4 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุสาหกรรมอาหารในอนาคตและชีวภาพ อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งทั้ง 4 อุตสาหกรรม 
เป็นอุตสากรรมที่มีศักยภาพทั้งสิ้น ในช่วงโควิดเครื่องมือทางการแพทย์ไม่สามารถน าเข้าได้ ผู้ประกอบการน า
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตได้ในประเทศมอบให้กับโรงพยาบาลซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานทางการแพทย์ ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการทาง
การแพทย์น่าจะไปในทิศทางท่ีดี ตลอดจนสามารถส่งออกได้ในอนาคต 
  - การบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงบประมาณ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านสารสนเทศของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด าเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ือให้หน่วยงานย่อยสามารถลงข้อมูลงบประมาณ
ว่าได้น างบประมาณไปใช้จ านวนเท่าใด เพ่ือให้เห็นภาพกว่าในการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 - ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 1) 
อัตราการขยายตัวมวลรวมในประเภทอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 ๒) ค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ซึ่งส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดไว้ ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จะ
ด าเนินการตัวชี้วัดภายใต้โครงการให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 
  - การด าเนินการแผนด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม เช่น มาตรการรถยนต์ไฟฟ้า มาตรการหุ่นยนต์ มาตรการอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการ
อุตสาหกรรมอาหาร เมื่อจัดท าแผนนโยบายแล้วได้มีการท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดทั้งภาครัฐบาล เอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา ซึ่งทั้ง 4 สามารถข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว และต่อไปทางส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะเสนอมาตรการอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
การแพทย์ครบวงจร ในส่วนของยานยนต์สมัยใหม่ ได้เสนอนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ 
โดยจะส ารวจความเห็นของผู้ประกอบการถึงแนวทางการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าว่าจะมีทิศทางอย่างไร ซึ่งได้
ตั้งเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ. 2530 อยากให้มีรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริดจ ์30 เปอร์เซ็นต์ 
 - ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพโดยคาดหวังว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์จะสามารถส่งออกต่างประเทศได้ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรมีศูนย์ทดสอบเนื่องจากในเอเชียยังไม่
มีประเทศใดมี ซึ่งหากประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นผู้น าในด้านนี้  



๖ 
 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล      ๒,๐๐๓,๓๔๕,๙๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                           -              บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
  - งบแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เป็นการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับประชาชน เพ่ือการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ที่สะดวกมายิ่งขึ้น แต่ไม่ปรากฏงบประมาณแผนบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่กระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีข้อมูลด้านประชากร ขอสอบถามว่าในอนาคตจะมีการบูรการการท างานร่วมกันหรือไม่ 
 - การจัดท า Big Data ในแต่ละหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอ และยังไม่สามารถเป็น  Open 
Government Data ได้ เนื่องจากยังไม่เห็นการบูรณาการทั้งด้านงบประมาณ และด้านการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐร่วมกันอย่างจริงจังที่จะผลักดันให้เกิด Big Data ได้ จึงอยากสอบถามว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่  
 - ตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ ได้ เสนอ โดยใช้ตัวชี้วัดดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Government Development Index  : EGDI) ซึ่งได้ก าหนดว่าจะให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ปัจจุบันปี 
พ.ศ. 2563 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 53 ซึ่งผ่านเกณฑ์ไปแล้ว จะมีการปรับเกณฑ์เพ่ือให้การท างานมีความท้า
ทายเพ่ิมมากข้ึนหรือไม ่
 - แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้บูรณาการร่วมกับส านักงบประมาณหรือไม่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลในการจัดท างบประมาณ 
 - ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลดิจิทัล และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ทั้ง 3 
หน่วยงานมีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ เช่น การท าระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งวงเงินงบประมาณ 6 ร้อยล้านบาท ซึ่ง
ถ้าเป็นระบบคลาวด์กลางส าหรับภาครัฐ เป็นการใช้งบประมาณที่น้อยมาก แต่จากการพิจารณางบประมาณของ
ทุกกระทรวง กรม ต่างมีระบบคลาวด์ของตนเองแทบทั้งสิ้น มีการบูรณาการกันจริงหรือไม่ ฝากให้หน่วยงาน
กลับไปทบทวนประเด็นนี้ด้วย 
 หน่วยงานตอบชี้แจง  
 - การน า Digital ID ได้มีการน าร่องโดยกรมการปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นการทดลองเริ่ม
ให้บริการในบางส่วน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะของบประมาณ
ภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือด าเนินการในส่วนดังกล่าว เพ่ือให้เกิดการขยายผลต่อไปและสามารถใช้งานได้ทั่ว
ประเทศ โดยมีส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการวางมาตรฐานด้าน Digital ID 
 - การจัดท า Big Data ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน
จัดการระบบข้อมูลภายใต้หน่วยงานตนเองก่อน โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือและสามารถใช้งานได้ทันต่อความ
ต้องการแล้ว จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือท าเป็น Big data ได้ต่อไป ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานที่ดูแล Platform 
 - การด าเนินงานภายใต้ตัวชี้วัด (E-Government Development Index  : EGDI) ได้ 57 ซึ่งถือว่าบรรลุ
เป้าหมายแล้ว (ปีพ.ศ. 2560) โดยเป้าหมายทั้งหมดอยู่ภายใต้การก าหนดของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งวางไว้ดังนี้ ปี พ.ศ. 2570 อยู่ใน 50 อันดับแรก พ.ศ. 2575 อยู่ใน 40 อันดับแรก และ  
ปี พ.ศ. 2580 อยู่ใน 30 อันดับแรก 
 - การบูรณาการการท างานร่วมกับส านักงบประมาณ ปัจจุบันมีฐานข้อมูลการได้รับอนุมัติงบประมาณ
กระจายไปตามการจัดสรรตามยุทธศาสตร์แบ่งแยกตามหน่วยงาน จังหวัด ตลอดจนผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่
แสดงเปิดเผย และสามารถสืบค้นได้บนเว็บไซด์ ชื่อว่า “ภาษีไปไหน” และในอนาคตคาดว่าจะมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยอื่น ๆ ต่อไป 
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 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑. ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ ซึ่งในแผนของโครงการที่มีการขอระบบสารสนเทศโรงพยาบาล งบประมาณ
จ านวน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันระบบ Hospital Information System (HIS) มีการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมของ
ประเทศไทยที่สามารถใช้ได้และไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเหตุใดจึงมีการของบประมาณมาเพ่ือพัฒนาระบบของตนเอง 
ขอรายละเอียดของ TOR ในโครงการดังกล่าว (กรมควบคุมโรค) 
 ๒. กรมควบคุมโรคที่มีการขอระบบ DDC ๔.๐ ในระยะที่ ๑ ประสบความส าเร็จอย่างไร และท าให้ระบบ
การควบคุมโรคของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไร และในระยะที่ ๒ จะท าให้เกิดผลอย่างไรบ้าง และเป็นระบบที่จะ
น าไปใช้อย่างไร (กรมควบคุมโรค) 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค         ๒๒,๑๘๙,๕๑๓,๑๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอทราบเหตุผลที่ไม่ให้กรมทรัพยากรน้ าด าเนินโครงการนอกพ้ืนที่กรมชลประทาน โดยขอให้แก้ไขการ
ถ่ายโอนภารกิจจ านวนสองล้านคิวและขอให้ชี้แจงว่าพื้นที่ชลประทานมีการเพ่ิมจ านวนกี่ไร่ 
 - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือตะวันออก ภารกิจไม่ชัดเจนขอให้มีการปรับเปลี่ยนใน
อนาคต และเห็นว่าการด าเนินการมีความทับซ้อนควรให้งบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัดด าเนินการ จึงขอทราบ
ต่อไปว่ามีการด าเนินต่างกันอย่างไรและเหตุผลที่ต้องมีแผนบูรณาการคืออะไร และขอรายละเอียดโครงการกาแฟ
มีการสนับสนุนเกษตรกรอย่างไร และโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญมีการด าเนินการอย่างไร โครงการ
ยกระดับภาคอีสานสู่สากลมีรายละเอียดอย่างไร 
 - ขอให้ปรับปรุงตัวชี้วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นฝุ่น PM 2.5 และขอทราบว่าเหตุใดโครงการผู้สูงอายุจึง
อยู่ในแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
 - ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ าที่ดินเอกสารสิทธิมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและมีข้อเสนอแนะว่าแผน
บูรณาการจะเกิดผลต้องเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการอ่ืนๆด้วย 
 - เห็นว่าในแต่ละภาคมีความแตกต่างของปัญหาจึงควรมีจุดร่วมกัน จึงขอทราบวิธีการในการ 
บูรณาการร่วมกันว่าเป็นอย่างไร และในการเพ่ิมขีดความสามารถการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตให้
เกิดความเสมอภาค ผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่ละภาคอาจเป็นตัวก าหนดเป้าหมายยังไม่เห็นยุทธศาสตร์เชิง  
บูรณาการทีเ่ด่นชัด ทั้งนี้ ขอทราบผลสัมฤทธิ์ในงบแผนบูรณาการในปี ๒๕๖๓ คืออะไร 
 - ในแผนบูรณาการไปสู่พ้ืนที่มี ๔ แผนบูรณาการคือการพัฒนาระดับภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแผนขับเคลื่อนภาคใต้ ขอทราบว่าตามหลักพ้ืนที่มีการใช้หลักเกณฑ์ใดเพ่ือ
แบ่งแยกแผนบูรณาการ และในแผนบูรณาการที่มีความทับซ้อนกับพ้ืนที่อ่ืนมีการใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นตัวชี้วัดและ
แยกความส าเร็จอย่างไร หากแผนไม่ส าเร็จจะมีความรับผิดชอบอย่างไร 
 - ขอทราบว่าผลสัมฤทธิ์ของแต่ละภาคในปี ๒๕๖๓ คืออะไร และมีเป้าหมายร่วมของแต่ละแผนอย่างไร 
โดยเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในแผนบูรณาการต้องวัดผลสัมฤทธิ์ได้ แต่เมื่อไม่เห็นว่าสามารถท าให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน จึงปรับลดงบประมาณของแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคโดยปรับลดลงทั้งหมด 
 - สอบถามแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคของภาคอีสาน มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นจ านวนกี่ไร่ 
และกรมชลประทานด าเนินการทั้งหมดหรือไม่ 
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 หน่วยงานตอบชี้แจง  
 - ชี้แจงว่าแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคเป็นการเติมเต็มโครงสร้างการท างานของแต่ละภาคใน
ส่วนที่กระทรวงไม่ได้ดูแลในสิ่งที่ประชาชนในภาคเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนบูรณาการเชิงพ้ืนที่และมีการปรับปรุงวิธีการให้สอดรับกับการท าแผน โดยแผนบูรณาการในเชิงพ้ืนที่ควร
มีแผนแบบเดียวกัน วิธีการเฉพาะการจัดท าแผนภาคมีการประสานแผนบูรณาการอ่ืนโดยเฉพาะแผนงานบูรณา
การภาคใต้ ส่วนกรณีมีแผนงานบูรณาการที่ซ้ าซ้อนกันได้มีการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยมี
แผนพัฒนาระยะเวลาห้าปี และมีแผนที่ปฏิบัติการรองรับแต่ละประเด็นซึ่งแผนระดับภาคไม่รวมกรุงเทพมหานคร
เพราะเป็นท้องถิ่นพิเศษอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละภาคมีศักยภาพเหมือนกันในกระบวนการจัดท าแผนบูรณาการภาคท าให้
เกิดการบูรณาการโดยมีเจ้ากระทรวงเป็นเจ้าภาพหลัก 
 - โครงการเมืองน่าอยู่มีความซ้ าซ้อนในแผนบูรณาการ โดยกระทรวงเจ้าภาพหลักจะมีอ านาจในการ
ตัดสินใจการด าเนินโครงการ และโครงการชากาแฟเป็นการท ากิจกรรมไมซ์ จัดประชุมแสดงสินค้า กิจกรรม
ยกระดับอุตสาหกรรมด้านชากาแฟที่มีชื่อเสียงภาคเหนือตอนบนและตอนล่างในการกระตุ้นองค์ความรู้ให้กับ
เกษตรกรที่มีการค้าขาย โดยเป็นการด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของชากาแฟในอาเซียน 
 - แผนบูรณาการภาคอีสานมีการใช้พ้ืนที่ชลประทานจ านวน ๒๙,๔๑๘ ไร่ และในการจัดสรรงบประมาณสู่
พ้ืนที่จะด าเนินการสถานีสูบน้ าในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของปั๊ม ระดับภูมิประเทศ สภาพของท่อคลองส่งน้ า
ที่เข้าสู่พื้นที่ซึ่งต้องมีการส ารวจออกแบบ 
  
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว        ๖,๙๖๗,๙๓๗,๘๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
  - จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดซึ่งท าให้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้รับผลกระทบท าให้แผนงาน
บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นซึ่งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ โดยได้รับงบประมาณมากขึ้นแต่รายได้กลับลดลง และในตัวชี้วัดขีดความสามารถแข่งขันใน
การท่องเที่ยวประเทศกลุ่มอาเซียนมีตัวเลขไม่ตรงกันเห็นว่าควรมีการตรวจสอบไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
 - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาขอทราบว่าเป็นกีฬาชนิดใดบ้างและตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของ
รายได้การท่องเที่ยวส าราญทางน้ าร้อยละ ๕ ขอทราบว่าเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดอย่างไร ทั้งนี้ เห็นว่า
ในแผนงานบูรณาการต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบใหม่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความม่ันใจเรื่องการไม่แพร่เชื้อโควิด 
และในการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ให้ข้อคิดเห็นว่าไม่มีการสนับสนุนเรื่อง Soft Loan  
 - ขอทราบว่าโครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาจ านวน ๓๕๓ ล้านบาท จะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด โดยเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายในประเทศสามารถดึงนักท่องเที่ยว
จ านวนมากและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีจึงควรมีการรอบรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดโดยการเตรียม
ความพร้อมในจุดท่องเที่ยวต่างๆ 
 - ขอให้ชี้แจงว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะมีหรือไม่และขอให้มีการบูรณาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
และขอทราบนโยบายสร้างองค์กรมหาชนให้มีการดูแลจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว 
 - ในการบูรณาการท่องเที่ยวต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาช่วยด าเนินการ เห็นว่าการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นคือ
สิ่งส าคัญ 
 - แสดงความคิดเห็นว่าโครงการเที่ยวปันสุขมีจ านวนคนลงทะเบียนไม่ถึงร้อยละ ๑๐ และไม่สามารถ
กระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริง และขอให้พิจารณาความซ้ าซ้อนของค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ



๙ 
 

แข่งขันจ านวน ๒๐๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดและกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน
ทั่วไป กลุ่มตลาดกลาง-บน จ านวน ๕๐๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการกระตุ้นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย 
จ านวน ๔๒๐ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ The Michelin Guide Thailand จ านวน ๗๕.๖ 
ล้านบาท 
 - ขอแสดงความคิดเห็นว่าควรผลักดันการท่องเที่ยวให้กระจายตัวทั่วประเทศและยังขาดการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนท้องถิ่น และในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดรายได้กับชุมชนต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจังและควรให้กระทรวงวัฒนธรรมท าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ท่ีมีความใกล้เคียงกัน 
 หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - ตัวชี้วัดมีการวัดปีละครั้งครั้งโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าต้องดีขึ้น และในการเปิดประเทศหลังสถานการณ์
โรคติดเชื้อโควิดจะพยายามด าเนินการเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวและกีฬามากขึ้นโดยมีการตรวจร่องรอยของไวรัส
และน าร่องเรื่องการกักตัวอย่างเข้มงวด 
 - ในการเยียวยา Soft loan ธุรกิจ SME มีการประสานกับธนาคารออมสินเพ่ือให้ธุรกิจ SME สามารถอยู่
ได้  และในเรื่องตัวชี้วัดด้านสิ่ งแวดล้อมมีการแข่งขันด้านการท่ องเที่ ยวได้มีการประสานกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาช่วยด าเนินการ และได้มีองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด าเนินการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 - ในการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจ านวน ๑๐ ล้านบาท ได้มีการหมุนเวียนเศรษฐกิจโดยมีการจัด
กิจกรรมวิ่งมาราธอน การปั่นจักรยาน  
 - ชี้แจงว่าในการบูรณาการปี ๒๕๖๔ ไม่มีส่วนท้องถิ่นร่วมด าเนินการ โดยในปีงบประมาณต่อไปจะให้ส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและบทบาทด้านการท่องเที่ยวด้วย  
 - โครงการเที่ยวปันสุขขอรับข้อเสนอของกรรมาธิการไปวิเคราะห์แก้ไขและด าเนินการ และขอรับไป
ด าเนินการอุทยานธรณีโลกในเรื่องงาช้าง 
 ข้อสังเกตของกรรมาธิการ 
 - ในการด าเนินการเพ่ือความยั่งยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับงบประมาณด้วย 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร มีการ
ด าเนินการอย่างไรและเป็นสถานที่ใดบ้าง 
 - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สิบเอ็ด ขอรายละเอียดโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก         ๒๒,๗๑๒,๖๗๗,๔๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                         -     บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - การบูรณาการคือการต้องท าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อยากทราบว่างบประมาณ จ านวน  ๘๑ ล้านบาท ว่า
ท าแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง 
 - ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณของกองทัพเรือ จ านวน ๒,๘๐๐ ล้านบาท  



๑๐ 
 

 - อยากทราบความคืบหน้าของทางเชื่อมรถไฟ ๓ สนามบิน ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และเรื่องด้าน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้มีการเตรียมการไว้หรือไม ่
 - อยากทราบรายละเอียดความคืบหน้าในการก่อสร้างเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออกเฟสแรก  
 - งบประมาณที่ใช้กระตุ้น GDP มีการใช้จ่ายเงินอยากทราบว่าหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า
จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์บ้างหรือไม่ 
 - อยากทราบคดีความที่ประชาชนฟ้องร้องไปที่ศาลปกครอง เรื่องผังการใช้พ้ืนที่ ว่าอยู่ขั้นตอนใดแล้ว 
 - แผนบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ EEC มีหลายหน่วยงาน อยากทราบว่าการบริหารทับซ้อนในการบริหาร
การสั่งการ และมีกฎหมายพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องท าให้โครงการในพ้ืนที่เกิดความล่าช้า มีกระบวนการและวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร 
 - อยากให้หน่วยงานค านึงถึงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่มี 
GDP ตกเกณฑ์ของ จปฐ. ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 
 - หน่วยงาน สตช. สนข. GISTDA มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณ 
เพราะเหตุใดใน ปี ๒๕๖๔ จึงไม่ได้รับงบประมาณ 
 - การด าเนินการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของ EEC เพ่ือให้เป็น Medical Hab โดยทาง EEC มีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  การซื้อเครื่อง X-ray มีการสร้างอาคารตรวจคนไข้หลาย
แห่ง ซึ่งมีความต้องการใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นจ านวนมาก อยากทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมาจาก
ส่วนไหน และคนไข้ท่ี EEC จะดูแลมาจากที่ไหนบ้าง 
 - อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์ (Thailand Digital Valley) ของ EEC ว่ามี
ความน่าสนใจอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดตั้ง แล้วมีคนไปอยู่หรือไม่   
 - ตามที่เป็นข่าว EEC ได้มีข้อตกลงการสร้างศูนย์กระจายสินค้าอาลีบาบาในประเทศไทย ซึ่งในการตั้ง
ศูนย์ดังกล่าว อาลีบาบาได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อหรือเช่าที่ดิน ตลอดจนการวิจัยต่าง ๆ หรือไม่ ขอให้ชี้แจงในกรณี
ที่เป็นข่าว ทั้งนี้ เคยขอเอกสารผ่านทางส านักวิชาการ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การท า MOU การท าสัญญา
ระหว่างประเทศไทยกับอาลีบาบา แต่ได้รับการตอบกลับว่า เป็นเอกสารลับไม่สามารถเผยแพร่ได้  
  หน่วยงานตอบชี้แจง 
 - การท าสนามบินมีศูนย์ซ่อมของการบินไทยอยู่เดิมซึ่งอยู่บนพื้นที่รันเวย์ที่ ๒ จะขอย้ายให้การบินไทยโดย
จะสร้างในพ้ืนที่จากเดิม ๒๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ 
 - ชี้แจงเรื่องเมืองอัจฉริยะ กระทรวงมหาดไทยด าเนินการอยู่ โดยใช้งบบูรณาการ 
 - ชี้แจงเรื่องไฮสปีดเทรนก าลังเคลียร์พ้ืนที่ส่งมอบแต่ยังมีปัญหาเรื่องสายไฟ ท่อใต้ดิน จ านวน ๒๒๐ จุด 
ท าให้ส่งมอบพื้นท่ีล่าช้า จึงมีการของบประมาณร่วมกับเงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือจะได้ส่งพื้นที่ได้ทันตามระยะเวลา 
 - ชี้แจงเรื่องเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ปัจจุบันมีโครงการที่ส าคัญ ๒ 
โครงการ คือ ซินโครตรอนและไบโอรีไฟเนอรีเพ่ือช่วยภาคการเกษตรในพ้ืนที่ และ ครม. มีการอนุมัติ โครงการ 
SNC เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคผลิตกับภาคการเกษตร ในระยะต่อไปจะดึงดูดนักลงทุน โดย EEC จะท างบ
บูรณาการให้โดยมีเงื่อนไขต้องท าภาคการเกษตรและเรื่องการพัฒนาคน 
 - การท าท่าเรือ การท าสนามบิน และรถไฟความเร็วสูง เป็นประโยชน์ของคนทั้งประเทศ จังหวัดใกล้เคียง
ก็ได้รับผลประโยชน์ 
 - มีการศึกษาว่าจะขยายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม ก็จะขยายไปจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ ด้านการเกษตร ก็ขยายไปจังหวัดจันทบุรี 
 - งบประมาณของที่ใช้ใน ECC มีจ านวนไม่มาก เน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลัก  



๑๑ 
 

 - ชี้แจงเก่ียวกับผังพ้ืนที่ที่มีบุคคลไปร้องศาลปกครอง อยู่ที่ศาลปกครองจะรับพิจารณาหรือไม่ ผู้ที่ฟ้องร้อง
บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับผังเมือง  
 - โดยหลักการของ EEC ต้องดูงบประมาณของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมกันและแยกส่วนที่ส าคัญออกมา 
ยกตัวอย่างเช่น เมืองพัทยามีแผนการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากถ้าไม่ด าเนินการอาจท าให้เกิดปัญหา การท างบ
บูรณาการด้านการศึกษาแบบใหม่ได้มีการกระจายไปให้ มทร. ต่าง ๆ ด าเนินการ  
 - EEC ควรมศีูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เพ่ือที่จะไม่ต้องส่งผู้ป่วยเข้ามายังกรุงเทพมหานคร 
ในส่วน Medical Hub  ท าเรื่อง จีโนมิกส์  (genomics) เป็นการลงทุนเรื่องโรงพยาบาล เรื่องยา 
 - กฎหมาย EEC จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปกครอง หน่วยงานมีความระมัดระวังในการน างบประมาณ
ของหน่วยงานอ่ืนมาใช้ 
 - การเปลี่ยนแปลงผังเมืองต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กพอ.)  
 - ชี้แจงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวงบประมาณ ๘๑ ล้านบาท ๓ โครงการ ภายใต้กรอบ EEC โครงการที่ ๑ 
การศึกษาความเหมาะสม ส ารวจ ออกแบบและก าหนดรูปแบบการลงทุนเพ่ือพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา งบประมาณจ านวน ๔๕ ล้านบาท โครงการที่ ๒ การศึกษา
ความเหมาะสม ส ารวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดถนนสุขุมวิทกับ ถนนพัทยาใต้ งบประมาณจ านวน ๑๘ 
ล้านบาท โครงการที่ ๓ การศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบน
พ้ืนที่เกาะล้าน งบประมาณจ านวน ๑๘ ล้านบาท 
 - ปัจจุบันเมืองพัทยาได้ประกาศเป็น Smart City มีการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการวางสายเคเบิ้ลต่าง ๆ 
ลงใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น Smart City  
 - การที่มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมท าให้คิดนวัตกรรมใหม่ ๆ สนับสนุนให้เกิด Product 
Design อีกประมาณ ๑ เดือนจะเปิดใช้งาน มีคนที่สนใจเข้ามาแล้วจ านวน ๑๐ ราย 
 - ในพ้ืนที่ EEC ด้านสาธารณสุขมีการยกระดับเพ่ิมขึ้นเน้นในด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน EEC สามารถผลิต
บุคลากรระดับปริญญาตรีเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ หน่วยงานรองรับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนมีศูนย์แพทย์ชั้น
คลินิก ๕ แห่ง ด้านการพยาบาลมีวิทยาการพยาบาล ๒ แห่ง วิทยาลัยสาธารณสุข ๒ แห่ง  มีหลักสูตรที่จัดท าเป็น
แผนอัตราก าลังพลที่อยู่ใน EEC ดังนี้ หลักสูตรพัฒนาก่อนและหลังปริญญา ๑๒ หลักสูตร อบรมพัฒนาศักยภาพ 
๑๙ หลักสูตร หลักสูตรเวชศาสตร์รองรับภัยพิบัติ หลักสูตรพัฒนาแกนน าสุขภาพและสนับสนุนภูมิปัญญา ๔ 
หลักสูตร 
 - การท า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับอาลีบาบา ขอรับไปตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ให้ได้หรือไม่ 
 - การให้สิทธิประโยชน์กับอาลีบาบา ได้ใช้มาตรฐานเดียวกับ BOI และกฎหมายอื่นท่ีเคยให้สิทธิประโยชน์ 
 - การเข้ามาท าธุรกิจภายในประเทศไทยของอาลีบาบาบา EEC ได้พยายามที่จะให้พัฒนาคนในประเทศ 
และเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าไปอยู่ในธุรกิจการซื้อขายออนไลน์มากข้ึน 
 รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
 - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับสัญญา MOU ที่รัฐบาลไทยท า
ร่วมกับอาลีบาบา และสัญญาข้อตกลงที่ EEC ท ากับอาลีบาบา  
 

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา 
นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายจิรพันธุ์ กูรสุรพงศ์ วิทยากรช านาญการ  
ผู้จดสรุปผลการประชุม 


